

NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỘI CỰU TNXP NĂM 2023

Bước vào năm 2023 trong bối cảnh đại dịch Covid- 19 được khống chế đẩy lùi, các mặt kinh tế - xã hội được phục hồi phát triển bên cạnh những thuận lợi cơ bản nói trên, nhưng cũng có không ít khó khăn. Quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019- 2024. Nhiệm vụ và kế hoạch tổ chức hoạt động của Hội Cựu TNXP Việt Nam trong năm 2023 tập trung vào một số nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam, các Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền về các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc và của Hội. Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cuối năm 2022 đầu năm 2023.

Triển khai cuộc vận động và 2 phong trào lớn của Hội đến tận cơ sở. Chuẩn bị các điều kiện để thống kê danh sách trao thưởng Huy chương và thúc đẩy chương trình sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần giúp đỡ các hộ thanh niên xung phong đặc biệt khó khăn.

Động viên hội viên phát huy truyền thống TNXP, xây dựng củng cố tổ chức hội, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc phát động; phối hợp giải quyết tồn đọng chế độ chính sách đối với TNXP; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, vì nghĩa tình đồng đội, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế- xã hội tại mỗi địa phương.

II. NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HỘI NĂM 2023

A. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống và nhiệm vụ chính trị.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về truyền thống cách mạng, truyền thống lực lượng TNXP; đường lối, chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam; nâng cao hiểu biết, nhận thức về mục đích tôn chỉ trong các hoạt động của Hội, đồng thời nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong cộng đồng xã hội.

Thực hiện chương trình phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2022- 2025; tiến hành các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào cuối năm 2022 đầu năm 2023; Tổ chức tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam cho thanh thiếu niên nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950- 15/7/1923).

Tiếp tục triển khai chương trình khảo sát lập đề án xây dựng tôn tạo di tích lịch sử TNXP. Nâng cao chất lượng nội dung, hình thức Bản tin Cựu TNXP và Trang thông tin điện tử (Website) của Hội, củng cố đội ngũ cộng tác viên, tăng cường việc số hóa một số hoạt động của Hội, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền.

Thực hiện cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Vận động cán bộ hội viên Cựu TNXP tích cực tham gia học tập Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách của Đảng và nhà nước ; tích cực tham gia các các hoạt động phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

2. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Hội

Đổi mới nâng cao chất lượng công tác và các hoạt động của Hội phù hợp với điều kiện thực tế; khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức xã hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.

Nâng cao chất lượng cán bộ hội, hội viên và đổi mới nội dung sinh hoạt Hội; tiếp tục tuyên truyền vận động kết nạp Cựu TNXP tham gia sinh hoạt trong các tổ chức Hội; quan tâm tới số Cựu TNXP thời kỳ 1975- 1982; phấn đấu năm 2023 mục tiêu kết nạp thêm từ 5 đến 7% Cựu TNXP (khoảng từ 10.000 đến 14.000).

Phấn đấu 80% cơ sở Hội hoạt động khá và xuất sắc, không có tổ chức Hội yếu kém; đặc biệt quan tâm tới việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ là Cựu TNXP sau năm 1975, để bổ sung đội ngũ cán bộ làm công tác Hội.

3. Phát huy vai trò nhân chứng lịch sử tham mưu giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP

Chủ động phối hợp với cấp ủy và chính quyền các cấp tiếp tục giải quyết tồn đọng chế độ, chính sách đối với TNXP là thương binh, gia đình liệt sỹ; bảo hiểm y tế đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

Đề xuất cơ chế giải quyết chế độ chính sách và những vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách đối với TNXP không còn giấy tờ gốc; TNXP hy sinh trên các công trường mở đường chiến lược thời kỳ 1954-1956 (đã nằm trong nghĩa trang liệt sỹ nhưng chưa được công nhận là liệt sỹ).

Phối hợp với các cơ quan chức năng sơ kết thực hiện Thông tư 18/2014/TT-BNV, tiếp tục đẩy mạnh việc xác nhận phiên hiệu, đơn vị TNXP. Đồng thời tham gia góp ý sửa đổi một số nội dung tại Thông tư 18/2014/TT- BNV của bộ Nội vụ.

Phối hợp nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đối với TNXP khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng kinh tế giai đoạn 1975- 1982; tiếp tục phối hợp

với các cơ quan chức năng của chính phủ và Quốc hội, triển khai thực hiện Luật Thi đua khen thưởng (Sửa đổi) trong việc tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

4. Thực hiện tốt vai trò tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tích cực tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo và an sinh xã hội”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tích cực vận động toàn dân phát triển kinh tế- xã hội; tiếp tục khắc phục tác động ảnh hưởng và hậu quả của đại dịch Covid- 19”; “Toàn dân tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực”...

Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc phát động và các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội của các cấp ủy, chính quyền nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và địa phương.

Tăng cường phối hợp với các đoàn thể, các hội tổ chức các chương trình phối hợp hành động tạo ra sự hợp tác ở Trung ương, địa phương và cơ sở.

5. Nâng cao hiệu quả cuộc vận động và 2 phong trào thi đua lớn của Hội

Tích cực chủ động vận động các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các doanh nhân, doanh nghiệp và mọi nguồn lực xã hội ủng hộ, hỗ trợ giúp đỡ đối với Cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quan tâm số là nữ Cựu TNXP cô đơn, không nơi nương tựa;

Xây dựng “Quỹ nghĩa tình đồng đội”, với nhiều hình thức như: “Lập quỹ giúp nhau làm kinh tế”; “nuôi heo đất, heo nhựa”; “hũ gạo tình thương”; “Câu lạc bộ Cựu TNXP làm kinh tế giỏi”...đẩy mạnh 2 phong trào thi đua “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi- vì nghĩa tình đồng đội” và “Vì nghĩa tình đồng đội mỗi Cựu TNXP làm nhiều việc tốt”.

Mục tiêu 85% gia đình Cựu TNXP được xóa nhà dột nát; phần đầu xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” có bình quân bình Một triệu đồng/ một hội viên; mỗi tổ chức Hội Cựu TNXP cơ sở Hội có ít nhất 1 mô hình Cựu TNXP làm kinh tế giỏi “Vì nghĩa tình đồng đội”.

Động viên chị em nữ Cựu TNXP thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Hội; nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ mọi mặt cho chị em nữ Cựu TNXP; tích cực tham gia ý kiến vào giải quyết chế độ chính sách cho Cựu TNXP đặc biệt là chị em nữ. động viên chị em tùy theo từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Tổ chức thăm hỏi tặng quà động viên chị em nữ Cựu TNXP nhân dịp các ngày tết, lễ; các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

B. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Tổ chức đánh giá kết quả việc thực hiện Thông tư 18/2014/TT- BNV

ngày 25/11/2014 của Nội Nội vụ về việc xác nhận phiên hiệu đối với các đơn vị TNXP; tiếp tục khảo sát, thống kê, đồng thời phối hợp xây dựng bổ sung sửa đổi một số nội dung trong Thông tư 18/2014/TT- BNV; lập hồ sơ để cùng các cấp chính quyền xác nhận hồ sơ về Phiên hiệu TNXP trong các giai đoạn khác nhau trong toàn quốc, để không bỏ sót đối tượng tham gia TNXP trong các giai đoạn công hiến hy sinh cho sự nghiệp kháng chiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp xây dựng chế độ chính sách cho TNXP sau năm 1975. Phối hợp tham mưu xây dựng chế độ chính sách đối với TNXP sau năm 1975.

2. Triển khai chương trình phối giữa Đoàn và Hội giai đoạn từ nay tới năm 2025. Tiếp tục khảo sát phát hiện các di tích TNXP, phối hợp với Trung ương Đoàn và các ngành chức năng đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm nâng cấp, tôn tạo, sửa chữa, xây dựng thành những địa chỉ đỏ, tuyên truyền phục vụ Thanh thiếu niên.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Chính phủ và Quốc hội xây dựng Nghị định hướng dẫn thực hiện điều 96 Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) về việc tặng và truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục góp ý sửa chữa, thay thế Nghị định 45/CP cho phù hợp tình hình mới, nhất là Hội đặc thù.

Các tổ chức Hội chủ động trong việc tổ chức rà soát, thống kê số lượng TNXP tham gia kháng chiến các thời kỳ; Cựu TNXP nghèo có hoàn cảnh khó khăn cô đơn không nơi nương tựa. Trung ương Hội sẽ tiến hành khảo sát một số địa phương cơ sở, kiểm tra đánh giá việc kê khai, xác nhận đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. Trong quá trình khảo sát sẽ đánh giá, thúc đẩy xây dựng các “Câu lạc bộ phát triển kinh tế TNXP” để tiến hành tổng kết vào đại hội toàn quốc lần thứ V (sẽ có hướng dẫn cụ thể).

4. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng cán bộ; kiểm điểm 4 năm thực hiện Nghị quyết đại hội IV, nhiệm kỳ 2019- 2024 chuẩn bị cho đại hội lần thứ V vào năm 2024. Tổ chức triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan tới hoạt động của Hội như thông báo kết luận số 32-TB/TW ngày 30/3/2022 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Chế độ chính sách đối với TNXP cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965- 1975 theo Nghị định 112/2017/NĐ- CP; chính sách đối với TNXP giai đoạn 1975- 1982 và một số văn bản khác.

5. Phối hợp với Cục Người có công Bộ Lao động- TBXH tiếp tục giải quyết chế độ chính sách cho TNXP (tập trung vào số lượng đang tồn đọng là 279 TNXP hy sinh; 4298 TNXP bị thương và 9649 TNXP và con đẻ TNXP bị nhiễm chất độc Da cam/dioxin; Phối hợp với Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi một số điểm trong Nghị định số 146/2018/NĐ- CP để có cơ sở nâng mức bảo hiểm y tế đối với TNXP từ 80% lên 100% như trước đây. Đề xuất Chính phủ nâng mức trợ cấp thường xuyên đối với TNXP (hiện mức trợ cấp thường xuyên 540.000 đ/ tháng là quá thấp so với mặt bằng chung của xã hội).

6. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 26/3/2023 triển khai chương trình hành động của Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 73 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 -15/7/2023); 76 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2023); tổ chức các hoạt động trong dịp kỷ niệm 55 năm ngày hy sinh của 10 cô gái TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Vận động các nguồn lực tổ chức thăm hỏi tặng quà cho Cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nữ Cựu TNXP sống cô đơn, không nơi nương tựa.

7. Theo dõi và hướng dẫn phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo thời gian, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Hội (trong năm 2023 có khoảng 25 địa phương sẽ tổ chức đại hội nhiệm kỳ).

8. Tổ chức các kỳ họp: Hội nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa IV, kỳ họp thứ 7 và 8; Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội khóa IV, kỳ họp thứ 6; tổng kết công tác Hội năm 2023.

9. Phối hợp với các bộ, ngành xây dựng cơ chế giải quyết chính sách đối với TNXP cụ thể: Chính sách chế độ hoạt động của tổ chức Hội; chính sách đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và phát triển kinh tế thời kỳ 1975- 1982; Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, đề nghị các bộ ngành, bộ Lao động- TBXH công nhận liệt sỹ đối với đối với TNXP hy sinh khi làm nhiệm vụ tại Ma Lò Thành hiện đang nằm tại nghĩa trang Chấn Nura, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu...

10. Tiếp tục thực hiện đề án 02, số hóa một số hoạt động của Hội, hướng tới việc cải cách thủ tục hành chính, thông tin nhanh, chính xác các hoạt động của Hội và nâng cao hiệu quả của công tác chỉ đạo điều hành các hoạt động của Hội đáp ứng yêu cầu chung và tình hình thực tế hiện nay.

Trên đây là một số nhiệm vụ và kế hoạch chủ yếu định hướng công tác Hội năm 2023 đề nghị Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố nghiên cứu, căn cứ vào điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, xây dựng Chương trình công tác Hội năm 2023. Đồng thời báo cáo cấp ủy, chính quyền quan tâm tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu công tác Hội trong năm 2023./.

Nơi nhận:

- Các Đ/c Ủy viên BCH
- Các Ban chuyên môn, VP
- Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố
- BLL An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh
- Lưu VT



Vũ Trọng Kim